

Bình Thuận, ngày tháng 7 năm 2023

## LỜI KÊU GỌI

### Toàn dân tham gia thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

*Kính gửi: Toàn thể Nhân dân tỉnh Bình Thuận!*

Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ tại địa bàn dân cư, trọng tâm là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết và trong công tác phòng cháy, chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy, “từng nhà an toàn - từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, huy động tối đa lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” (05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra). Do đó, Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “**Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy**” và “**Điểm chữa cháy công cộng**” trên phạm vi toàn quốc. Đây là mô hình không chỉ giúp cho mỗi hộ gia đình mà còn giúp cho cộng đồng dân cư có sự chủ động, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng cháy cũng như khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ nhau của người dân Bình Thuận, Tôi trân trọng kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người lao động hãy chung tay với lực lượng công an nhân rộng mô hình “**Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy**” và “**Điểm chữa cháy công cộng**”; vận động mỗi hộ gia đình hãy tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy và có ít nhất một người được tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; đối với nhà từ 2 tầng trở lên cần có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 qua ban công, lô gia hay lên mái... để thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể Nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

*Thân ái!*



**CHỦ TỊCH**

**Đoàn Anh Dũng**